

ศัตรูของเงินออม

ความสามารถในการออมของแต่ละคนแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอุปนิสัย โลกทัศน์ วินัย ทัศนคติ และความเฉลียว (โดยไม่จำเป็นต้องฉลาด) ฯลฯ อย่างไรก็ตามปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการออมได้ มีอยู่อย่างเดียวคือ “การกินอยู่ต่ำกว่าฐานะ” ไม่ว่าจะเรามีเงินมากมหาศาล หรือน้อยเพียงใด เงินออมหรือเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากเรากินอยู่เกินกว่าฐานะของตนเอง

อย่างไรก็ตาม ขว่ำร้ายสำหรับผู้ “กินอยู่ต่ำกว่าฐานะ” ยังมีอุปสรรคหรือศัตรูตัวร้ายของเงินออม ที่เราควรทำความรู้จักกับมันไว้ เพื่อเตรียมรับมือกับมันเสียก่อนคือ

ศัตรูตัวแรก ได้แก่ สิ่งไม่คาดฝันอันเกิดขึ้นอย่างฉุกฉิน เช่น ความเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ในครัวเรือน ไฟไหม้ รถชน และเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่นอกเหนือแผนการใช้จ่ายเงิน วิธีที่จะลดอันตรายจากศัตรูตัวนี้คือรักษาสุขภาพให้ดี ระวังรถระวัง ระวังอุบัติเหตุ ฯลฯ เพราะเมื่อเราสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ประมาทหรือทำประกันแล้ว เงินออมจะไม่ถูกนำไปใช้ในเรื่องไม่คาดฝันเหล่านี้ เงินออมก็จะอยู่รอดปลอดภัย

ศัตรูตัวที่สอง ได้แก่ เงินเฟ้อ ซึ่งเป็นตัวบั่นทอนค่าของเงิน เช่น ปีที่แล้วกางเกงตัวละ 100 บาท ถ้าอัตราเงินเฟ้อ 5 % พอปีหน้าจะซื้อกางเกงตัวเดิมด้วยเงิน 100 บาทไม่ได้แล้ว เพราะขึ้นราคาเป็นตัวเลข 105 บาทเสียแล้ว ศัตรูตัวนี้กำจัดไม่ได้เพราะเกิดขึ้นจากระบบการเงินไม่ใช่เกิดจากการออม แต่เราสามารถเอาชนะได้ด้วยวิธีการลงทุนในอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินเฟ้อ

ศัตรูตัวที่สาม ได้แก่ ความไม่มีวินัยในการออม ศัตรูตัวนี้ต่างไปจากเงินเฟ้อตรงที่เกิดจากตัวเราเอง เป็นศัตรูที่เรากำจัดได้แต่กำจัดยาก เพราะส่วนใหญ่จะถูกปลุกฝังมาเป็นนิสัย ขอบฟ้าวันประกันพรุ่ง ไม่สามารถบังคับตัวเองให้ทำตามแผนได้ เป็นตัวร้ายที่จะทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายการออม

ศัตรูตัวที่สี่ ได้แก่ ความโลภ อยากรได้ผลตอบแทนจากการออมเสียจนตามีดมั่ว ละเลยความจริงที่ว่า ผลตอบแทนมากก็เสี่ยงมาก ผลตอบแทนน้อยก็เสี่ยงน้อย ความโลภตัวนี้ถือเป็นศัตรูตัวร้ายที่สุดก็ว่าได้ เพราะเป็นสามเหตุใหญ่ประการหนึ่งที่ทำให้วินัยในการออมเสียไป บางคนโลภมากอยากได้ผลตอบแทนสูง ๆ ไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงจนหมด โดยไม่รู้ว่าจะรับความเสี่ยงเหล่านั้นได้เท่าไร เหมือนคนเล่นการพนัน พอเล่นได้ก็ติดใจ หุ่เงินเล่นไปเรื่อย ๆ มารู้สึกตัวอีกที (ไฟ่สวยจ้งตั้งค์หมดจ้อย) เจ้ามือเอาไปหมด หมดทั้งเงินเดือนและเงินออม ต้องกลับมาเริ่มต้นออมแบบนับหนึ่งใหม่

เราจะเห็นได้ว่าการมีเงินออมนั้นเป็นเรื่องยาก แต่การดูแลรักษาเงินออมให้คงอยู่โดยไม่ถูกศัตรูงาไปเสียก่อนเป็นเรื่องยากกว่ามากมาย

ที่มา หนังสือหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “การใช้สหกรณ์ออมทรัพย์สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต 1” พิมพ์ครั้งที่ 1 กันยายน 2554 หน้า 24 – 25 ผู้เขียน พูนทรัพย์ บุญราพรรณ